

บมจ.ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรม WoWoW“KTB NPA DAY”



บมจ.ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรม WoWoW“KTB NPA DAY”

ดึงพนักงานกว่า 2 หมื่นคนขายทรัพย์สินทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นล้าน

บมจ.ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรม WoWoW “KTB NPA DAY” ดึงพนักงานธนาคารกว่า 2 หมื่นคนทั่วประเทศ สมัครเป็นตัวแทนขายทรัพย์สิน NPA ทั้งทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าแคมเปญดังกล่าวจะช่วยลดการถือครองทรัพย์สินและเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคาร

นายชัยชาญ พลานนท์ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการขายทรัพย์สิน NPA ว่า นอกจากกิจกรรมการขายทั่วไปที่ธนาคารจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังให้ความสำคัญกับพนักงานของธนาคารทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 24,000 คน เข้ามามีส่วนร่วมในการขายทรัพย์สิน NPA โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เปิดตัวกิจกรรม WoWoW“KTB NPA DAY” เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานธนาคารกรุงไทยว่าทุกคนสามารถสมัครเป็นตัวแทนขายทรัพย์สิน NPA ของธนาคารได้ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกนักขายแล้ว ธนาคารจะส่งทรัพย์สิน NPA ที่มีศักยภาพไปให้ขาย ซึ่งปัจจุบันมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 3 หมื่นล้าน โดยพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนในการขายประมาณ 2 % และหน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่ได้รับอีก 1% คาดว่าโครงการนี้จะสามารถลดปริมาณทรัพย์สิน NPA ลงได้ และมีส่วนทำให้ธนาคารมีความคล่องตัวมากขึ้น

ทั้งนี้ ทรัพย์สิน NPA ของธนาคารมีหลากหลายประเภท เช่น ทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า และทรัพย์สินประเภทเพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ได้แก่ โรงงาน อพาร์ทเมนท์ รีสอร์ท โรงแรม และอื่น ๆ ที่กระจายและครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารต้องเร่งขายออกไปเพื่อลดสัดส่วน NPA Ratio และลดการสำรองด้วยค่า Reverse กลับเป็นรายได้ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น ที่สำคัญจะช่วยลดความเสี่ยงการถูกธนาคารแห่งประเทศไทยปรับ กรณีถือครองทรัพย์สิน เกินระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ธนาคารถูกประเมินโดย สคร.(สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) กำหนดให้ธนาคารลดจำนวนทรัพย์สิน NPA และลดอัตราส่วน NPA ต่อสินทรัพย์รวมให้ใกล้เคียงกับคู่แข่ง ผลการประเมินของ สคร.ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานของธนาคารอีกด้วย

นายชัยชาญ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม WoWoW “KTB NPA DAY” ครั้งนี้ จะทำให้พนักงานธนาคารได้รับรู้ข้อมูลว่าทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขายและธนาคารจะกระตุ้นยอดขายทรัพย์สิน NPA จากช่องทางตัวแทนซึ่งเป็นพนักงานของธนาคาร โดยจะเพิ่มจำนวน Fanpage ใน Facebook : KTB NPA Care และเน้นการสื่อสารในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Broadcast Facebook Intranet เสียงตามสาย E-mail และข่าวสาร NPA จะส่งถึงสมาชิกนักขายทุกคนทุกวันจันทร์

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท วราฐาน จำกัด

มนัสวิน โทร.081-438-7353, คุณอภิญา โทร. 081-191-6779

เตชินี แก้วดวงงาม โทร. 081-2075117 มงคล หงส์นพคุณ โทร. 0-2694-3336